

สรุปข่าวใน และต่างประเทศ

สหรัฐ

รมว.คลังสหรัฐออกโรงเตือนเงินดอลลาร์อ่อนค่า ขณะจับตาดผลกระทบการค้า นายสตีเวน มนูชิน รัฐมนตรีกระทรวงการคลังสหรัฐ ได้ออกมาเตือนเงินดอลลาร์เกี่ยวกับค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลง ซึ่งทำให้เงินมีข้อได้เปรียบด้านการค้า อย่างไรก็ตาม นายมนูชินไม่ได้กล่าวหาว่าเงินจูงใจกดดันเงินดอลลาร์ให้อ่อนค่า นายมนูชินเปิดเผยกับไฟแนนเชียลไทมส์ ก่อนที่จะเข้าร่วมประชุม G20, กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) และธนาคารโลก ซึ่งจัดขึ้นที่เกาะบาฮาลี ประเทศอินโดนีเซีย โดยกล่าวว่า สหรัฐกำลังจับตาดูการขึ้นค่า และต้องการความมั่นใจว่าเงินไม่ได้กำลังกดดันเงินดอลลาร์ให้อ่อนค่าเพื่อหวังผลด้านการแข่งขัน ทั้งนี้ กระทรวงการคลังสหรัฐเตรียมออกรายงานรอบครึ่งปีในประเด็นค่าเงิน ในวันที่ 15 ต.ค. นี้ รายงานดังกล่าวจะพิจารณาจากข้อมูลการดำเนินการของรัฐบาลต่างๆ ต่อสกุลเงินของประเทศในช่วงเดือนม.ค.-มิ.ย. สำหรับในกรณีของจีนนั้น สหรัฐจะพิจารณาการอ่อนค่าของหยวนในการทบทวนสถานะของเงินในรายงานดังกล่าว (อินโฟเควสท์)

โฆษกกระทรวงต่างประเทศสหรัฐแบ่งรับแบ่งสู้ เผยพร้อมคงความสัมพันธ์กับจีน กระทรวงต่างประเทศสหรัฐ เปิดเผยมว่า สหรัฐและจีนมีความสัมพันธ์ที่มีความสำคัญในระดับที่สหรัฐจะต้องทำงานอย่างหนัก เพื่อที่จะคงความสัมพันธ์ไว้ นางฮีเทอร์ เนาเอิร์ท โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐได้กล่าวตอบคำถามผู้สื่อข่าวในกาแถลงข่าวประจำวันถึงมุมมองที่มีต่อการกำหนดรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างจีนและสหรัฐว่า จีนนั้นเหมือนเป็นคู่แข่ง และความสัมพันธ์กับจีนนั้นก็มีความซับซ้อน ทั้ง 2 ประเทศเองก็มีผลประโยชน์ร่วมกันในบางส่วน รวมทั้งเรื่องการยกเลิกโครงการนิวเคลียร์บนคาบสมุทรเกาหลี สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า โฆษกกระทรวงต่างประเทศ กล่าวด้วยว่า ทั้ง 2 ประเทศเองก็มีประเด็นที่คิดเห็นไม่ตรงกัน รวมทั้งประเด็นที่สร้างความท้าทาย แต่เราก็ยังคงจะรับมือในเรื่องเหล่านี้ต่อไป เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา นายหวัง อี้ รัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศจีนได้พบกับนายไมค์ ปอมเปโอ รัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศสหรัฐ และกล่าวว่า จีนและสหรัฐควรจะเดินไปในทิศทางของความร่วมมือที่ได้ประโยชน์ร่วมกันทั้ง 2 ฝ่ายมากกว่าที่จะเดินไปในทางที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งและการเผชิญหน้ากัน (อินโฟเควสท์)

สหรัฐเผยดัชนี PPI พื้นฐานติดตัว 0.4% ในเดือนก.ย. สูงสุดรอบ 8 เดือน กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยว่า ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เพิ่มขึ้น 0.2% ในเดือนก.ย. เมื่อเทียบรายเดือน โดยสอดคล้องกับการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ หลังจากลดลง 0.1% ในเดือนส.ค. การปรับตัวขึ้นของดัชนี PPI ได้รับแรงหนุนจากการปรับตัวขึ้นของค่าใช้จ่ายในภาคบริการ แม้ว่าราคาอาหารปรับตัวลง เมื่อเทียบรายปี ดัชนี PPI เพิ่มขึ้น 2.6% ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดว่าเพิ่มขึ้น 2.8% ส่วนดัชนี PPI

พื้นฐาน ซึ่งไม่นับรวมหมวดอาหาร, พลังงาน และภาคบริการ เพิ่มขึ้น 0.4% ในเดือนก.ย. เมื่อเทียบรายเดือน ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นมากที่สุดนับตั้งแต่เดือนม.ค. หลังจากขยับขึ้น 0.1% ในเดือนส.ค. เมื่อเทียบรายปี ดัชนี PPI พื้นฐานปรับตัวขึ้น 2.9% ในเดือนก.ย. เช่นเดียวกับในเดือนส.ค. (อินโฟเควสท์)

เฮอริเคน"ไมเคิล"ทวีความรุนแรงเป็นพายุระดับ 4 ขณะเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งถล่มฟลอริดาแล้ว ศูนย์เฮอริเคนแห่งชาติสหรัฐ (NHC) เปิดเผยมว่า พายุเฮอริเคน "ไมเคิล" ได้ทวีความรุนแรงกลายเป็นพายุระดับ 4 ในวันนี้ โดยขณะนี้ได้เคลื่อนตัวขึ้นฝั่งที่แหลมฟลอริดาแล้ว นายริก สกอตต์ ผู้ว่าการรัฐฟลอริดา ได้ประกาศภาวะฉุกเฉินใน 35 เขตปกครองของทางตะวันตกเฉียงเหนือของรัฐฟลอริดาและในเขตอุทยานแห่งชาติบิกเบนด์ พร้อมอพยพประชาชนที่อยู่ตามแนวชายฝั่งจำนวนมากกว่า 2.1 ล้านคน โดยมีกองกำลังพิทักษ์มาตุภูมิสหรัฐ 1,250 รายเข้ามาช่วยเหลือปฏิบัติการครั้งนี้ รวมถึงเจ้าหน้าที่อีก 4,000 รายที่เตรียมพร้อมออกปฏิบัติหน้าที่ นายสกอตต์เตือนว่า เฮอริเคนไมเคิลอาจเป็นพายุที่สร้างความเสียหายมากที่สุดต่อแหลมฟลอริดาในรอบ 100 ปี และจะทำให้เกิดสตรอม เซิร์จ ซึ่งเป็นคลื่นขนาดใหญ่สูง 12 ฟุตในบริเวณชายฝั่ง (อินโฟเควสท์)

ทีมงาน"ทรัมป์"ทาบทาม"ดิνα พาวเวล"อดีตผู้ช่วยที่ปรึกษาความมั่นคงเป็นทูตสหรัฐประจำ UN แหล่งข่าวระบุว่า นางดิνα พาวเวล อดีตผู้ช่วยที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐ และปัจจุบันเป็นผู้บริหารของโกลด์แมน แซคส์ ได้เข้าหารือกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์เกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการเข้ารับตำแหน่งเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรสหรัฐประจำสหประชาชาติ แทนนางนิกกี เฮลีย์ ซึ่งได้ประกาศลาออกวานนี้ โดยจะมีผลในสิ้นปีนี้ ปรณ.ทรัมป์ได้ยืนยันวานนี้ว่า นางพาวเวลเป็นหนึ่งในตัวเก็งจำนวน 5 คนที่อาจเข้าดำรงตำแหน่งแทนนางเฮลีย์ อย่างไรก็ตาม ยังไม่เป็นที่แน่นอนว่านางพาวเวลจะมีความสนใจเข้ารับตำแหน่งเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรสหรัฐประจำสหประชาชาติหรือไม่ เนื่องจากขณะนี้นางพาวเวลยังคงมีความสุขกับการทำงานในโกลด์แมน แซคส์ และยังไม่ได้ทำการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงบทบาทในการทำงานของตน (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์ก: ดาวโจนส์ปิดร่วง 831.83 จุด หลังบอนด์ยีลด์พุ่ง, วิตกเฟดเร่งขึ้นดอกเบี้ยเงินเฟ้อติดแรง ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดร่วงลงอย่างหนักเมื่อคืนนี้ (10 ต.ค.) โดยทั้งดาวโจนส์ และ S&P500 ต่างก็ดิ่งลงหนักสุดนับตั้งแต่วันที่ 8 ก.พ. ปีนี้ เนื่องจากความวิตกกังวลเกี่ยวกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่พุ่งขึ้นหลังการเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐ ซึ่งบ่งชี้ว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) อาจเร่งการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ขณะที่ดัชนี Nasdaq ทดุดตัวลงกว่า 300 จุด จากแรงฉุดของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี

ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 25,598.74 จุด ลดลง 831.83 จุด หรือ -3.15% ขณะที่ดัชนี S&P500 ปิดที่ 2,785.68 จุด ลดลง 94.66 จุด หรือ -3.29% และดัชนี Nasdaq ปิดที่ 7,422.05 จุด ร่วงลง 315.97 จุด หรือ -4.08% (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดเงินนิวยอร์ก: เงินปอนด์ ยูโรพุ่งเทียบดอลลาร์ รับความหวังอังกฤษบรรลุข้อตกลง Brexit กับ EU สกุดเงินปอนด์และยูโรแข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ ในการซื้อขายที่ตลาดปิวรรอดเงินตรานิวยอร์กเมื่อคืนนี้ (10 ต.ค.) ขานรับความหวังที่ว่าอังกฤษจะสามารถบรรลุข้อตกลงกับสหภาพยุโรป (EU) เกี่ยวกับการแยกตัวออกจาก EU (Brexit) ขณะที่นักลงทุนจับตาการเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ประจำเดือนก.ย.ของสหรัฐฯในวันนี้ เพื่อบ่งชี้ทิศทางอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ยูโรแข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ ที่ระดับ 1.1525 ดอลลาร์ จากระดับ 1.1497 ดอลลาร์ ขณะที่เงินปอนด์แข็งค่าขึ้นแตะระดับ 1.3199 ดอลลาร์ จากระดับ 1.3146 ดอลลาร์ ขณะที่ดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อนค่าลงสู่ระดับ 0.7084 ดอลลาร์สหรัฐฯ จากระดับ 0.7100 ดอลลาร์สหรัฐฯ ดอลลาร์สหรัฐฯอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับเงินเยน ที่ระดับ 112.57 เยน จากระดับ 113.04 เยน และอ่อนค่าเมื่อเทียบกับฟรังก์สวิส ที่ระดับ 0.9920 ฟรังก์ จากระดับ 0.9921 ฟรังก์ แต่แข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์แคนาดา ที่ระดับ 1.3033 ดอลลาร์แคนาดา จากระดับ 1.2944 ดอลลาร์แคนาดา (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดน้ำมัน: น้ำมัน WTI ปิดร่วง \$1.79 วิตกดาวโจนส์ดิ่งหนักหลังบอนด์ยีลด์พุ่ง สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดร่วงลงกว่า 2% เมื่อคืนนี้ (10 ต.ค.) โดยได้รับปัจจัยกดดันจากตลาดหุ้นสหรัฐฯที่ดิ่งลงอย่างหนัก อันเนื่องมาจากความวิตกกังวลเกี่ยวกับการพุ่งขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ขณะที่นักลงทุนจับตาต่อผลกระทบจากพายุเฮอริเคน "ไมเคิล" รวมทั้งมาตรการคว่ำบาตรอิหร่าน สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนพ.ย. ร่วงลง 1.79 ดอลลาร์ หรือ 2.4% ปิดที่ 73.17 ดอลลาร์/บาร์เรล ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 27 ก.ย.ปีนี้ สัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ส่งมอบเดือนธ.ค. ลดลง 1.91 ดอลลาร์ หรือเกือบ 2.3% ปิดที่ 83.09 ดอลลาร์/บาร์เรล (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดทองคำนิวยอร์ก: ทองปิดบวก \$1.9 รับดอลลาร์อ่อน, ดาวโจนส์ร่วงหนักหนุนแรงซื้อสินทรัพย์ปลอดภัย สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดขยับขึ้นเมื่อคืนนี้ (10 ต.ค.) เนื่องจากการอ่อนค่าของสกุดเงินดอลลาร์ช่วยหนุนแรงซื้อทองคำ นอกจากนี้ การร่วงลงอย่างหนักของตลาดหุ้นสหรัฐฯยังเป็นอีกปัจจัยที่ทำให้นักลงทุนเข้าซื้อทองคำซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัย สัญญาทองคำตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนธ.ค. เพิ่มขึ้น 1.9 ดอลลาร์ หรือ 0.16% ปิดที่ 1,193.4 ดอลลาร์/ออนซ์ สัญญาโลหะเงินส่งมอบเดือน

ธ.ค. ลดลง 7.4 เซนต์ หรือ 0.51% ปิดที่ 14.326 ดอลลาร์/ออนซ์ (อินโฟเควสท์)

ยุโรป

ยุโรปโหวตเลื่อนการตัดสินใจยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรรัสเซีย สมัชชารัฐสภาคณะมนตรียุโรป (PACE) ได้ลงคะแนนเสียงและมีมติเลื่อนการตัดสินใจเกี่ยวกับการยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียออกไป ด้วยคะแนนเสียง 99 ต่อ 79 เสียง สำนักข่าวซินหัวรายงานว่ PACE ซึ่งถือเป็นหนึ่งในหน่วยงานด้านรัฐสภาของสภายุโรป ซึ่งประกอบด้วยสมาชิก 47 ประเทศนั้น มุ่งมั่นในเรื่องการสนับสนุนด้านสิทธิมนุษยชนประชาธิปไตย และการบังคับใช้กฎหมาย ทั้งนี้ รัสเซียถูกถอนสิทธิลงคะแนนเสียงในการประชุมของ PACE ไปเมื่อเดือนม.ค. 2558 และผู้แทนของรัสเซียก็ไม่ได้เข้าร่วมการประชุม PACE นับตั้งแต่ที่ได้มีการใช้มาตรการคว่ำบาตร นายแดนเนล โยลท์เจน โฆษกของสภายุโรปได้ทวีตเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาว่า มีผู้ลงคะแนน 70 รายสำหรับการอภิปรายเรื่องรัสเซีย รวมทั้งความเป็นไปได้ของการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบที่เกี่ยวกับการคว่ำบาตร (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิดลบ วิตกบอนด์ยีลด์พุ่ง, ห่วงสงครามการค้าจุดศก.โลก ตลาดหุ้นยุโรปปิดร่วงลงเมื่อคืนนี้ (10 ต.ค.) เนื่องจากความวิตกกังวลเกี่ยวกับการพุ่งขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯและยุโรป รวมทั้งความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบของสงครามการค้าที่อาจจุดเศรษฐกิจโลกชะลอตัวลง โดยหุ้นกลุ่มสินค้าหุ้ร่วงลงอย่างหนัก ซึ่งรวมถึงหุ้นหลุยส์ วิตตอง ดัชนี Stoxx Europe 600 ร่วงลง 1.6% ปิดที่ 366.93 จุด ดัชนี DAX ตลาดหุ้นเยอรมันปิดที่ 11,712.50 จุด ลดลง 264.72 จุด หรือ -2.21% ขณะที่ดัชนี CAC-40 ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดที่ 5,206.22 จุด ลดลง 112.33 จุด หรือ -2.11% และดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,145.74 จุด ลดลง 91.85 จุด หรือ -1.27% (อินโฟเควสท์)

ญี่ปุ่น

นายกรัฐมนตรียุโรปเตรียมเดินทางเยือนยุโรปสัปดาห์หน้า พร้อมเข้าร่วมซัมมิต ASEM นายชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นกล่าวในเมื่อวานนี้ว่า จะเดินทางไปเยือนยุโรปเป็นเวลา 5 วันในสัปดาห์หน้า เพื่อเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีของเอเชีย-ยุโรป (ASEM) ซึ่งประกอบด้วยผู้นำประเทศมากกว่า 50 ประเทศเข้าร่วม นายอาเบะ ยังกล่าวในช่วงการประชุมเจ้าหน้าที่รัฐบาลญี่ปุ่นระดับอาวุโสและเจ้าหน้าที่พรรครัฐบาลด้วยว่า เขากำลังเตรียมเดินทางไปจีนในช่วงหลังสัปดาห์ของวันที่ 22 ต.ค. นี้ สำหรับการเดินทางเยือนยุโรป นายอาเบะ มีกำหนดการเข้าร่วมการประชุม ASEM ในช่วงวันที่ 18-19 ต.ค. ที่บรัสเซลส์ นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นยังเตรียมเดินทางเยือนสเปนและฝรั่งเศสในวันอังคารหน้าอีกด้วย (อินโฟเควสท์)

ญี่ปุ่นผิดหวัง หลังได้หวั่นเตรียมจัดประชามติกรณียกเลิกห้ามนำเข้าอาหารจากญี่ปุ่น นายมิชิโอะ นูมาตะ ประธานสมาคมแลกเปลี่ยนญี่ปุ่น-ไต้หวัน แสดงความผิดหวังต่อการที่ไต้หวันเตรียมจัดทำประชามติ เพื่อให้ประชาชนตัดสินใจว่าจะมีการยกเลิกการห้ามนำเข้าผลิตภัณฑ์อาหารจาก 5 จังหวัดของญี่ปุ่นหรือไม่ หลังเกิดการรั่วไหลของกัมมันตภาพรังสีในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟูกูชิมะในปี 2554 "ถึงแม้การทำประชามติไม่ได้เปลี่ยนแปลงความรู้สึกของผมที่มีต่อไต้หวัน แต่ผมก็รู้สึกผิดหวังต่อการตัดสินใจดังกล่าว" นายนูมาตะกล่าว นายนูมาตะยืนยันว่าผลิตภัณฑ์อาหารทั้งหมดที่มีการวางจำหน่ายในญี่ปุ่น ล้วนมีความปลอดภัย และชาวไต้หวันจำนวนกว่า 4.5 ล้านคนในปีที่แล้วที่ได้เดินทางเยือนญี่ปุ่น ก็ได้เคยกินอาหารดังกล่าว (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดบวก 36.65 จุด นลท.ซื้อเก็งกำไรหลังตลาดร่วงติดต่อกัน 4 วัน ดัชนีนิเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดขยับขึ้นในเมื่อวานนี้ เนื่องจากนักลงทุนเข้าซื้อซื้อเก็งกำไรหลังจากนิกเกอิร่วงลงติดต่อกัน 4 วันทำการก่อนหน้านี้ สำนักข่าวเกียวโดรายงานว่า ดัชนีนิเกอิปิดบวก 36.65 จุด หรือ 0.16% อยู่ที่ระดับ 23,506.04 จุด หุ้นที่ปรับตัวขึ้นในเมื่อวานนี้นำโดยหุ้นกลุ่มเหมืองแร่ กลุ่มสินค้าเกษตรและประมง และกลุ่มสินค้าผู้บริโภค (อินโฟเควสท์)

จีน

ภาวะตลาดหุ้นจีน: เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดบวก 4.83 จุด นลท.จับตาดูยอดปล่อยกู้จีน ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนปิดตลาดวันนี้ขยับขึ้นเล็กน้อย โดยนักลงทุนรอดูการเปิดเผยข้อมูลการปล่อยกู้ครั้งใหม่ของจีนในวันนี้ เพื่อประเมินแนวโน้มเศรษฐกิจจีน สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดบวก 4.83 จุด หรือ 0.18% ปิดที่ 2,725.84 จุด (อินโฟเควสท์)

เอเชียและอื่นๆ

รมว.ต่างประเทศเกาหลีใต้เผยรัฐบาลกำลังทบทวนยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรเกาหลีเหนือ นายคัง คยุง วา รัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศเกาหลีใต้กล่าวในเมื่อวานนี้ว่า ทางกระทรวงกำลังอยู่ในระหว่างหารือกับกระทรวงอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อยกเลิกการคว่ำบาตรเกาหลีเหนือ รมว.ต่างประเทศเกาหลีใต้กล่าวในระหว่างการแถลงที่สำนักงานสมัชชาแห่งชาติ หลังจากที่ทำนายลี แส ซาน ประธานพรรคประชาธิปไตยเอชถึงคำถามดังกล่าว มาตรการคว่ำบาตรอิสระ หรือที่เรียกว่ามาตรการ "May 24" มีผลบังคับใช้ครั้งแรกในเดือนพ.ค. 2553 หรือในสมัยของรัฐบาลลี เมียง บัก หลังจากที่เกิดกรณีของกองทัพอากาศเกาหลีใต้จมนลง โดยทางการอ้างว่าเป็นฝีมือของเกาหลีเหนือที่ใช้ตอปิโดโจมตีอย่างไรก็ดี เกาหลีเหนือได้ออกมาปฏิเสธข้อหาดังกล่าว ต่อมา ในสมัยของรัฐบาลปาร์ค กึน เฮ เกาหลีใต้ได้ส่งปิดนิคมอุตสาหกรรมแควซอง ซึ่งตั้งอยู่ที่บริเวณชายแดนของทั้งสอง

ประเทศ หลังจากเกาหลีเหนือทำการทดสอบนิวเคลียร์เป็นครั้งที่ 4 ในเดือนมกราคม 2559 (อินโฟเควสท์)

รมว.คลังตุรกีถอนเอกชนลดราคาสินค้า 10% หวังช่วยสกัดเงินเฟ้อ นายเบรัต อิลเบย์รัค รมว.คลังตุรกี เรียกร้องให้ภาคเอกชนของตุรกีลดราคาสินค้าอย่างน้อย 10% เพื่อสกัดการพุ่งขึ้นของเงินเฟ้อในประเทศ นอกจากนี้ นายอิลเบย์รัคยังได้ออกมาตรการเพื่อให้เงินเฟ้อปรับตัวลง โดยรัฐบาลจะตรึงค่าไฟฟ้า และค่าก๊าซธรรมชาติจนกว่าจะถึงสิ้นปีนี้ ขณะเดียวกัน รัฐบาลจะให้เงินช่วยเหลือภาคธุรกิจเพื่อป้องกันการปลดพนักงาน ทั้งนี้ อัตราเงินเฟ้อของตุรกีพุ่งแตะระดับเกือบ 25% ในเดือนก.ย. ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 15 ปี ท่ามกลางวิกฤตค่าเงินลีราที่ได้หลุดตัวลงราว 40% ในปีนี้ (อินโฟเควสท์)

รัฐบาลอินเดียเร่งระดมทุนจากชาวอินเดียโพ้นทะเล หวังช่วยพยุงค่าเงินรูปี สื่อต่างประเทศรายงานโดยอ้างแหล่งข่าวว่า รัฐบาลอินเดียกำลังพิจารณาระดมทุนจากชาวอินเดียที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศ เพื่อสกัดการอ่อนค่าลงของสกุลเงินรูปี เมื่อวานนี้ ค่าเงินรูปีของอินเดียดิ่งลงแตะระดับ 74.27 เทียบดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ครั้งใหม่ แหล่งข่าวระบุว่า กระทรวงการคลังและธนาคารกลางอินเดียกำลังหารือกันถึงแผนการระดมทุนเพิ่มขึ้นจากชาวอินเดียโพ้นทะเล และอาจเปิดเผยรายละเอียดออกมาในเร็ววันนี้ ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้น หลังจากสกุลเงินรูปีของอินเดียอ่อนค่าลงต่อเนื่องเมื่อเทียบกับสกุลเงินดอลลาร์ โดยรูปีร่วงลงไปแล้วกว่า 14% ในปีนี้ ส่งผลให้รัฐบาลอินเดียต่อเผชิญความเสี่ยงในการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ค่าเงินรูปีของอินเดียดิ่งลงแตะระดับ 74.27 เทียบดอลลาร์เมื่อวานนี้ ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ครั้งใหม่ ผู้เชี่ยวชาญให้เหตุผลว่า การร่วงลงอย่างหนักของเงินรูปีมีสาเหตุมาจากราคาน้ำมันดิบที่สูงขึ้น และความต้องการสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐที่เพิ่มมากขึ้น (อินโฟเควสท์)

เวียดนามส่งออกข้าวกว่า 4.9 ล้านตันช่วง 9 เดือนแรก กวาดรายได้เกือบ \$2.5 พันล้าน สมาคมอาหารของเวียดนามเปิดเผยว่า เวียดนามส่งออกข้าวกว่า 4.9 ล้านตันในช่วง 9 เดือนแรกของปีนี้ เพิ่มขึ้น 7.6% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว ซึ่งสร้างรายได้เป็นมูลค่าเกือบ 2.5 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 22.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว สมาคมระบุว่า รายได้จากส่งออกข้าวที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นนั้น มาจากราคาข้าวที่สูงขึ้น และความต้องการข้าวในตลาดต่างประเทศที่เพิ่มขึ้นเช่นกัน ซึ่งได้แก่ อินโดนีเซีย อิรัก จีน และฟิลิปปินส์ โดยจีนยังคงเป็นผู้นำเข้าจากเวียดนามรายใหญ่ที่สุดในช่วง 9 เดือนแรก (อินโฟเควสท์)

สื่อเกาหลีใต้เผยญี่ปุ่นเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดประชุมสุดยอด "ทรัมป์-คิม จอง อึน" รอบ 2 ญี่ปุ่นได้ยื่นเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดครั้งที่ 2 ระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ

สรุปข่าวใน และต่างประเทศ | ปัจจัยที่ต้องติดตาม | ตัวเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด

และนาย คิม จอง อึน ผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือ หนังสือพิมพ์คยอง-ย็อง ชินมุน รายงานโดยไม่ระบุแหล่งข่าวว่า เกาหลีเหนือมีท่าทีตอบรับเชิงบวกต่อข้อเสนอดังกล่าว ขณะที่ทางญี่ปุ่นกำลังพิจารณาหา "รีสอร์ท" นอกกรุงโตเกียวเพื่อใช้เป็นสถานที่จัดการประชุมสุดยอดในครั้งนี้ อย่างไรก็ตาม ด้านนายโยชิฮิเดะ ซูกะ หัวหน้าเลขาธิการคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นได้ออกมาปฏิเสธการรายงานดังกล่าว สำหรับแรงจูงใจที่ญี่ปุ่นต้องการเป็นเจ้าของการจัดการประชุมสุดยอดระหว่างสหรัฐและเกาหลีเหนือ นั้น หนังสือพิมพ์ฉบับดังกล่าวรายงานว่า ญี่ปุ่นไม่ต้องการถูกกดดันจากการเจรจาหรือเกี่ยวกับประเด็นในคาบสมุทรเกาหลี นอกจากนี้ รายงานดังกล่าวยังตั้งข้อสงสัยว่า หากญี่ปุ่นจัดการประชุมสุดยอดครั้งนี้ นายชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรีของ

ญี่ปุ่นอาจจะจัดการเจรจากับนายคิม จอง อึน และมีความเป็นไปได้ที่จะตกลงกันในประเด็นที่ชาวญี่ปุ่นถูกลักพาตัวในช่วงทศวรรษ 1970 และ 1980 ซึ่งเป็นสาเหตุให้ทั้งสองประเทศตัดขาดความสัมพันธ์ทางการทูตต่อกัน (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดหุ้นอินเดีย: ดัชนี Sensex พุ่งกว่า 400 จุดจากคำสั่งซื้อเก็งกำไร ดัชนี Sensex ตลาดหุ้นอินเดียพุ่งขึ้นกว่า 400 จุดจากคำสั่งซื้อเก็งกำไรในเมื่อวานนี้ หลังจากดัชนีร่วงลงก่อนหน้านั้น ทั้งนี้ ดัชนี S&P BSE Sensex ปิดตลาดที่ 34,760.89 จุด เพิ่มขึ้น 461.42 จุด หรือ 1.35% หุ้นกลุ่มยานยนต์พุ่งขึ้นนำตลาดเมื่อวานนี้ (อินโฟเควสท์)

ไทย

โฆษกรัฐบาล เผย ครม.เห็นชอบ พ.ร.ฎ.เริ่มกระบวนการเลือก ส.ว.ตามโรดแมพแล้ว พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ.) ให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ซึ่งเป็นเรื่องที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีแผนงานดำเนินการให้สอดคล้องกับโรดแมพของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) "ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องที่ถูกกำหนด รัฐบาลไม่ได้ไปเกี่ยวข้องอะไร เพียงแต่ว่าอาจารย์วิชิตรับข้อมูลจาก กกต.มาฉายภาพให้ ครม. ได้เข้าใจให้ตรงกัน...เหมือนเป็นการเริ่มปักหมุดที่จะดำเนินการไปตามโรดแมพ ถ้าไม่มีกฎหมายเรื่องนี้ก็ไม่มีความเริ่มต้น" พล.ท.สรรเสริญ กล่าว ทั้งนี้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่ง ส.ว.ที่กำหนดให้ กกต.ดำเนินการจัดเลือกตั้งให้ ส.ว.จำนวน 200 คน และให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ไม่น้อยกว่า 15 วัน (อินโฟเควสท์)

ครม. เห็นชอบร่าง พ.ร.บ. นอนแบงก์ สร้างมาตรฐานผู้ให้บริการสินเชื่อซึ่ง-แปดต่อร้อย ผู้จัดการรายวัน 360 - ครม. เห็นชอบร่าง พ.ร.บ. นอนแบงก์ ตามที่คลังเสนอ ซึ่งจะส่งผลให้การกำกับดูแลระบบการเงินของประเทศมีครบทั้ง 100% "รองโฆษกกระทรวงการคลัง" เผยวาระสำคัญตามกฎหมายจะมีการกำกับดูแลการประกอบธุรกิจของผู้ให้บริการทางการเงิน 5 ประเภทซึ่งแบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่คือกลุ่มผู้ให้บริการทางการเงินประเภทที่มีลักษณะคล้ายการให้สินเชื่อ ส่วนการตั้งคณะกรรมการฯ เพื่อดูแลนโยบาย การให้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ รวมถึงการขึ้นทะเบียนจะดำเนินการให้เสร็จสิ้นหลังจากกฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใช้แล้วภายใน 360 ก่อนเปิดให้ผู้สนใจเปิดให้สินเชื่อทั้ง 2 กลุ่มยื่นขอใบอนุญาตหรือขึ้นทะเบียนต่อคณะกรรมการฯ โดยครอบคลุมถึงผู้ที่เคยได้รับอนุญาตให้ทำสินเชื่อพีกอไฟแนนซ์จากคลังแล้วด้วย (ผู้จัดการ)

สภาธุรกิจตลาดทุน ศึกษาแผนรองรับเงิน LTF 3.9 แสนลบ.ไหลออกหากคลังไม่ต่ออายุสิทธิทางภาษี หวั่นตลาดเกิด panic นายไพฑูรย์ นลินทรางกูร ประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทย (FETCO) เปิดเผยว่า แผนการดำเนินงานปี 61-62 เตรียมศึกษาความเป็นไปได้ของกองทุนประเภทใหม่เพื่อทดแทนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ที่สิ้นสุดโครงการในสิ้นปี 62 โดยผู้ลงทุนจะหมดอายุสิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับการลงทุนในกองทุน LTF และจะไม่ขอขยายต่อ เนื่องจากควรเปลี่ยนรูปแบบใหม่ เน้นดึงฐานผู้มีรายได้อ่อนถึงปานกลางและรายได้น้อย เข้าสู่ตลาดทุน ซึ่งเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์การผลักดันให้ประชาชนทุกระดับใส่ใจการลงทุนระยะยาว เพราะ LTF อื้อประโยชน์กระจุกตัวแก่ผู้มีรายได้อ่อนถึงปานกลางและรายได้น้อย โดยการศึกษาเพื่อที่จะจัดตั้งกองทุนใหม่นั้น สภาธุรกิจตลาดทุนไทย จะร่วมมือกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ซึ่งคาดว่าจะได้ข้อสรุปได้ภายในปีนี้ ขณะเดียวกันเตรียมศึกษาหาแนวทางรองรับเม็ดเงินที่จะไหลออกจากกองทุน LTF ซึ่ง ณ ก.ย.61 มียอดรวมประมาณ 3.9 แสนล้านบาท ป้องกันแรงตื่นตระหนกต่อภาพตลาดหุ้นไทย เหมือนกรณีสหรัฐยกเลิกมาตรการผ่อนคลายนโยบายเชิงปริมาณ (QE) พร้อมกันนี้เตรียมยื่นเรื่องต่อหน่วยงานภาครัฐเพื่อขอแก้ไขกฎหมายเปิดทางให้ สมาคม, มูลนิธิ และสหกรณ์ ให้สามารถลงทุนได้ เพื่อเพิ่มฐานนักลงทุนสถาบันระยะยาว ที่ปัจจุบันมีสัดส่วนการลงทุนในตลาดหุ้นไทยไม่ถึง 10% ของมาร์เก็ตแคป (อินโฟเควสท์)

ครม.ไฟเขียวมาตรการภาษีหนุนต่างชาติตั้งสำนักงานใหญ่ในประเทศไทย นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติหลักการในร่างพระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ.) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร รวม 4 ฉบับ (การปรับปรุงมาตรการภาษีเกี่ยวกับสำนักงานใหญ่) โดยสาระสำคัญ

คือ เป็นการปรับปรุงมาตรฐานภาษีเกี่ยวกับสำนักงานใหญ่ อันจะส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีเกี่ยวกับความโปร่งใสด้านภาษี การจัดเก็บภาษีอย่างเป็นธรรม และการต่อต้านการกีดกันฐานภาษีและการโยกย้ายกำไร (BEPS) รวมทั้งป้องกันไม่ให้ถูกมาตรการตอบโต้จากประเทศอื่นๆ ซึ่งภาพลักษณ์ที่ดีดังกล่าวนี้จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยได้อีกทาง (อินโฟเควสท์)

กรม. เห็นชอบโครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อย สนับสนุนเงินช่วยเหลือซื้อปัจจัยการผลิต นายอุตตม สาวนายน รว. อุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบโครงการเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเพื่อซื้อปัจจัยการผลิต หลักการคือจะประกอบด้วยช่วยเหลือ 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลสำหรับซื้อปุ๋ย 50 บาทต่อตัน ส่วนที่สองชาวไร่ อ้อยกับโรงงานช่วยเหลือตัวเองโดยมีการนำส่งเงินเข้ากองทุนช่วยเหลือ ชาวไร่อ้อยเป็นประจำ ก็จะใช้เงินส่วนนี้มาอุดหนุนค่าปุ๋ย 70 บาทต่อ ตัน รวมแล้ว 120 บาทต่อตัน โดยจะร่วมมือกับ ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) โดยคาดว่าจะมีชาวไร่อ้อยที่จะได้รับ ประโยชน์ 340,000 ราย โดยจะจ่ายเงินเข้าบัญชีชาวไร่โดยตรง (อินโฟ เควสท์)

พาณิชย์จับมืออาลีบาบา เปิดตัวแคมเปญขายข้าวไทย-ผลิตภัณฑจากข้าวผ่าน Tmall น.ส.ชุติมา บุญยประภัศร รวช. พาณิชย์นำทีมผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ เข้าร่วมงานเปิดตัว "Tmall Super Selection Day – World's Best Rice" ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 9 ตุลาคม 2561 ที่สำนักงานใหญ่ อาลีบาบา กรุ๊ป ณ เมืองหางโจว มณฑล เจ้อเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อร่วมแสดงความยินดีที่ข้าวไทย ในโครงการ Thai Rice Flagship Store ประสบความสำเร็จในการขาย ข้าวในตลาดจีนผ่านเว็บไซต์ Tmall.com ซึ่งเป็นแคมเปญส่งเสริมการ ขายที่มีขนาดใหญ่เป็นครั้งแรกโดยแพลตฟอร์ม ทีมอลล์ ของอาลีบาบา ซึ่งมุ่งเน้นผลิตภัณฑข้าวจากพื้นที่การผลิตข้าวที่สำคัญ ๆ รวมทั้ง ประเทศไทย หนึ่งในไฮไลท์ของแคมเปญนี้คือ ข้าว "นครราชสีมา กข 43" ซึ่งเป็นข้าวเกรดพรีเมียมใหม่ที่พัฒนาขึ้นภายใต้การกำกับดูแลของ รัฐบาลไทยและได้รับการออกแบบมาเพื่อผู้บริโภคที่ใส่ใจในสุขภาพ ซึ่ง จะเปิดตัวสู่ตลาดโลกบน Thai Rice Flagship Store ภายใต้อีทีมอลล์ โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์จะร่วมพิธีเปิดตัวข้าวพันธุ์ กข 43 อย่างเป็นทางการในระหว่างการเดินทางเยือนสำนักงานใหญ่ของอาลีบาบา (อินโฟเควสท์)

ศูนย์วิจัยกสิกรฯ คาดสินเชื่อบ้านจะเพิ่มขึ้นปี 61 โตชะลอจากฐานสูงปีก่อน-รับผลมาตรการใหม่จำกัด ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่าแนวโน้มสินเชื่อจำนองจะเพิ่มขึ้นในระยะเวลาที่เหลือของปีนี้ คงได้รับผลกระทบจำกัดจากนโยบายรัฐที่จะขยายขอบเขตการกำกับดูแล ผู้ให้บริการสินเชื่อจำนองระยะยาว โดยกำหนดให้เป็นธุรกิจที่ต้อง

ขอรับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และ กระทรวงการคลัง ช่วยให้ผู้บริโภค มีโอกาสได้รับบริการทางการเงิน จากผู้ประกอบการที่มีบรรทัดฐานและแนวปฏิบัติอย่างชัดเจน โปร่งใส ในมาตรฐานเดียวกัน โดยคาดว่าอัตราการเติบโตของสินเชื่อดังกล่าว ในปีนี้ แม้ว่าอาจมีทิศทางที่ชะลอลง แต่ก็จะเป็นผลจากปัจจัยอื่นๆ มากกว่า อาทิ ปัจจัยด้านฐานที่ขยายตัวสูงในช่วงหลายปีก่อน และ โอกาสของตลาดรถใหม่ที่กลับมาขยายตัวดีขึ้นหลังจากการผ่อนชำระ รถในโครงการรถคันแรกทยอยสิ้นสุดลง เพราะลูกค้าเป้าหมายบางส่วน ขายรถเก่าที่ตนเองมีกรรมสิทธิ์ เพื่อซื้อรถใหม่ทดแทน ซึ่งทำให้พอร์ต สินเชื่อเช่าซื้อรวมอาจเบี่ยงไปเติบโตในสินเชื่อรถใหม่และสินเชื่อรถใช้ แล้วเพิ่มขึ้นแทน (โดยลูกค้าสินเชื่อเช่าซื้อกลุ่มนี้จะไม่สามารถขอ สินเชื่อจำนองทะเบียนได้) ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินว่าอัตราการ เติบโตของยอดสินเชื่อจำนองทะเบียนในปี 2561 อาจขยายตัวในอัตราที่ ชะลอลงจากระดับ 14.6% ในปี 2560 เป็นประมาณ 10% (YoY) โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเทียบกับฐานที่สูงในช่วง 2 ปีก่อน ที่ธนาคาร หลายแห่งเพิ่งเข้าบุกเบิกและรุกกรุกนี้กันอย่างจริงจัง (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดหุ้นไทย: ปิดพุ่งแรง 24.90 จุด แข็งแกร่งกว่าตลาดภูมิภาค **ขาขึ้น Bond Yield ชะลอ-เงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่า** **ช่วยหนุน SET** ปิดช่วงบ่ายที่ระดับ 1,721.82 จุด เพิ่มขึ้น 24.90 จุด (+ 1.47%) มูลค่าการซื้อขาย 46,879.48 ล้านบาท นักวิเคราะห์ชี้เผย ตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้ปรับตัวได้แรง-เร็ว แต่ดูลมเทรตไม่มาก อาจ เป็นแคร์ริวาร์ดช่วงสั้น หลังดัชนีวิ่งวุ่นไป 60-70 จุดในช่วง 1-2 สัปดาห์ที่ ผ่านมา แต่เมื่อวานนี้ตลาดฯได้แรงหนุนจาก Bond Yield ชะลอ-เงิน ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่า ส่งผลให้ Fund Flow ชะลอไหลออก ด้านตลาด ภูมิภาคเมื่อวานนี้แกว่งแคบวอก/ลပ်ไม่เกิน 1% ตลาดบ้านเราถือว่า แข็งแกร่งกว่าตลาดอื่นในภูมิภาค พร้อมให้ติดตามตัวเลขเงินเฟ้อ สหรัฐวันนี้-การทยอยประกาศงบงวด Q3/61 เริ่มกลุ่มแบงก์ปลาย สัปดาห์นี้ วันนี้ตลาดฯคงแกว่งไซด์เวย์-ยังลุ้นขึ้นได้ในช่วงสั้น โดยให้ แนวรับ 1,700 แนวต้าน 1,725-1,730 จุด ตลาดหลักทรัพย์ปิดเมื่อวานนี้ที่ระดับ 1,721.82 จุด เพิ่มขึ้น 24.90 จุด (+1.47%) มูลค่าการซื้อขาย 46,879.48 ล้านบาท การซื้อขายหุ้นเมื่อวานนี้ ดัชนีหุ้นไทย เคลื่อนไหวในแดนบวกตลอดทั้งวัน โดยดัชนีฯแตะจุดสูงสุดที่ 1,721.82 จุด และแตะจุดต่ำสุดที่ระดับ 1,707.63 จุด ส่วนหลักทรัพย์ เปลี่ยนแปลงเมื่อวานนี้ เพิ่มขึ้น 1,056 หลักทรัพย์ ลดลง 411 หลักทรัพย์ และไม่เปลี่ยนแปลง 388 หลักทรัพย์ (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดตราสารหนี้ไทย: เมื่อวานนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวม 59,134 ล้านบาท สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย(ThaiBMA) สรุปภาวะ ตลาดตราสารหนี้ไทยประจำเมื่อวานนี้ มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่ 59,134 ล้านบาท ด้านประเภทของนักลงทุน ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูง ที่สุด 2 อันดับแรก คือ 1. กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ซื้อสุทธิ 5,848 ล้านบาท 2. กลุ่มบริษัทจดทะเบียนในประเทศ ซื้อสุทธิ

สรุปข่าวใน และต่างประเทศ | ปัจจัยที่ต้องติดตาม | ตัวเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด

5,215 ล้านบาท ในขณะที่นักลงทุนต่างชาติ ซื้อสุทธิ 4,859 ล้านบาท Yield พันธบัตรอายุ 5 ปี ปิดที่ 2.44% ปรับตัวลดลงจากเมื่อวาน - 0.01% ภาพรวมของตลาดในเมื่อวานนี้ Yield Curve ปรับลดลง 2-3 bps. ในตราสารระยะยาว ส่วนหนึ่งมาจากการเข้าซื้อของนักลงทุนต่างชาติ ด้านกระแสเงินลงทุนของนักลงทุนต่างชาติเมื่อวานนี้ NET INFLOW 4,859 ล้านบาท โดยเกิดจาก NET BUY 4,859 ล้านบาท (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดเงินบาท: ปิด 32.96 ยังเกาะกลุ่มภูมิภาคและตลาดโลก นลท.รศดร.อรรถวิทย์ธนทรัพย์ นักบริหารเงินจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา เปิดเผยว่า เงินบาทปิดตลาดเย็นนี้ที่ระดับ 32.96 บาท/ดอลลาร์ จากตอนเช้าที่เปิดตลาดที่ระดับ 32.88 บาท/ดอลลาร์ ระหว่างวันเคลื่อนไหวระหว่าง 32.83-32.96 บาท/ดอลลาร์ที่ระดับ 32.96 ก่อนค่าสุดของวัน ยังคงเกาะกลุ่มไปกับภูมิภาคและตลาดโลก ยุโรปก็อ่อนลงเมื่อเทียบดอลลาร์ บอนด์ยีลสูงหนุนดอลลาร์

ขณะที่ตลาดยังไร้ปัจจัย ด้านนักลงทุนซื้อสุทธิในตลาดพันธบัตรไทย ประมาณ 4 พันล้านบาท" นักบริหารเงิน กล่าวนักลงทุนจับตารายงานตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภคสหรัฐ (CPI) เดือนก.ย.ของสหรัฐฯ คืนนี้ (อินโฟเควสท์)

ปัจจัยที่ต้องติดตาม

- ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนก.ย. ญี่ปุ่น
- จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ สหรัฐ
- อัตราเงินเฟ้อเดือนก.ย. สหรัฐ
- สต็อกน้ำมันรายสัปดาห์จากสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐ (EIA)

ตัวเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด

Monday 8				
	Release	Actual	Cons.	Prior
CH Caixin China PMI Composite	Sep	52.1	--	52
Caixin China PMI Services	Sep	53.1	51.4	51.5
Tuesday 9				
	Release	Actual	Cons.	Prior
JP BoP Current Account Balance	Aug	¥1838.4b	¥1889.6b	¥2009.7b
BoP Current Account Adjusted	Aug	¥1428.8b	¥1516.0b	¥1484.7b
Trade Balance BoP Basis	Aug	-¥219.3b	-¥208.0b	-¥1.0b
Wednesday 10				
	Release	Actual	Cons.	Prior
JP Core Machine Orders MoM	Aug	6.8%	-0.039	0.11
Core Machine Orders YoY	Aug	12.6%	0.018	0.139
US PPI Final Demand MoM	Sep	0.20%	0.20%	-0.10%
PPI Ex Food and Energy MoM	Sep	0.20%	0.20%	-0.10%
Wholesale Inventories MoM	Aug F	1.00%	0.80%	0.80%
CH Money Supply M2 YoY	Sep	--	0.085	0.082
Money Supply M1 YoY	Sep	--	--	0.039
Money Supply M0 YoY	Sep	--	--	3.30%
New Yuan Loans CNY	Sep	--	1340.0b	1280.0b
Thursday 11				
	Release	Actual	Cons.	Prior
JN PPI YoY	Sep	3.0%	2.9%	3.0%
PPI MoM	Sep	0.3%	0.2%	0.0%
Bank Lending Incl Trusts YoY	Sep	2.30%	--	2.20%
Bank Lending Ex-Trusts YoY	Sep	2.30%	--	2.20%
US CPI MoM	Sep	--	0.20%	0.20%
CPI Ex Food and Energy MoM	Sep	--	0.002	0.001
CPI YoY	Sep	--	2.40%	2.70%
CPI Ex Food and Energy YoY	Sep	--	2.30%	2.20%
Real Avg Hourly Earning YoY	Sep	--	--	0.20%
Initial Jobless Claims	6-Oct	--	--	207k
Continuing Claims	29-Sep	--	--	1650k
Friday 12				
	Release	Actual	Cons.	Prior
JP Tertiary Industry Index MoM	Aug	--	0.3%	0.1%
EU Industrial Production SA MoM	Aug	--	0.5%	-0.8%
Industrial Production WDA YoY	Aug	--	-0.10%	-0.1%
US U. of Mich. Sentiment	Oct P	--	100.8	100.1
U. of Mich. Current Conditions	Oct P	--	--	115.2
U. of Mich. Expectations	Oct P	--	--	90.5
CH Trade Balance	Sep	--	\$24.55b	--
Imports YoY	Sep	--	14.50%	20.00%
Exports YoY	Sep	--	8.70%	9.80%

As of 11-Oct-18

Thai Stock Market	10-Oct-18	Chg	%Chg.
SET	1,721.82	+24.90	+1.47%
SET50	1,134.73	+18.25	+1.63%
SET100	2,521.47	+41.06	+1.66%
MAI	440.30	-1.69	-0.38%
Institution Net Position	4,711.80		
Proprietary Net Position	-284.48		
Foreign Net Position	-1,806.46		
Individual Net Position	4,711.80		
Total Trading Value	39,156.59		

Major Indices	10-Oct-18	Chg	%Chg.
Dow Jones	25,598.74	-831.83	-3.15%
S&P 500	2,785.68	-94.66	-3.29%
Nasdaq	7,422.05	-315.97	-4.08%
STOXX Europe 50	3,261.00	-52.00	-1.57%
FTSE 100	7,145.74	-91.85	-1.27%
DAX	11,712.50	-264.72	-2.21%
Nikkei 225	23,506.04	+36.65	+0.16%
Shanghai Composite	2,725.84	+4.83	+0.18%
Hang Seng	26,193.07	+20.16	+0.08%
KOSPI	2,228.61	-25.22	-1.12%
BES Sensex	34,760.89	+461.42	+1.35%
Jakarta Composite	5,820.67	+23.88	+0.41%
Philippines Composite	6,884.42	-116.72	-1.67%
Ho Chi Minh	993.96	-2.23	-0.22%

Crude Commodities	10-Oct-18	Chg	%Chg.
WTI (\$/bl)	72.61	-2.03	-2.72%
Dubai (\$/bl)	81.85	-1.41	-1.69%
Brent (\$/bl)	82.62	-2.10	-2.48%
NYMEX (\$/bl)	73.17	-1.79	-2.39%
COMEX Gold	1,187.20	+2.80	+0.24%
Batic Dry Index	1,493.00	-10.00	-0.67%

Exchange Rate	10-Oct-18	9-Oct-18	%Chg.
USD/THB	32.99	32.98	+0.03%
EUR/USD	1.1514	1.1453	+0.53%
USD/JPY	113.11	113.30	-0.17%
GBP/USD	1.3181	1.3065	+0.89%
USD/CHY	6.9231	6.9238	-0.01%
USD/KRW	1,135.70	1,135.38	+0.03%
Dollar Index	95.462	95.679	-0.23%

Thai Bond Market	10-Oct-18	9-Oct-18	%Chg.			
Total Return Index	271.95	271.79	+0.06%			
Outright/ Cash Trading	59,134.34	111,274.37	-46.86%			
Bond Yield	1M	3M	6M	1Y	2Y	3Y
10-Oct-18	1.2129	1.4596	1.6796	1.7761	2.0023	2.1364
Change (bps)	+0.28	+3.44	+2.98	+0.56	+0.34	+0.10
	5Y	7Y	10Y	15Y	20Y	30Y
	2.4371	2.6456	2.8623	3.3153	3.3987	3.4884
	-0.96	-1.34	-2.25	-4.51	-2.75	-0.24

US Bond Market	3M	2Y	3Y	5Y	10Y	30Y
10-Oct-18	2.27	2.88	2.97	3.05	3.22	3.39
Change (bps)	+2.00	+0.00	-1.00	+0.00	+1.00	+2.00

เอกสารฉบับนี้จัดทำโดยฝ่ายวิจัย บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุนของไทย ("บริษัท") ข้อมูล บทความ บทวิเคราะห์และการคาดการณ์ รวมทั้งการแสดงความเห็นทั้งหลายที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้จัดทำบนพื้นฐานแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ที่ได้รับมา และพิจารณาแล้วเห็นว่าน่าเชื่อถือ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าแต่อย่างใด รายงานฉบับนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำหรือคำชี้ชวนให้ลงทุน และจัดทำขึ้นเป็นการเฉพาะเพื่อประโยชน์แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเท่านั้น มีให้นำไปเผยแพร่ทางสื่อมวลชน หรือโดยทางอื่นใด บริษัทไม่ต้องการรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือเป็นผลจากการใช้เนื้อหาหรือรายงานฉบับนี้